



## ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
(สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด  
ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ)

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น  
พนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ) ได้ดำเนินการ  
เสร็จสิ้นแล้ว กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
คนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  
ในสังกัดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงาน  
สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ) ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและ  
การเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้  
เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่

ผ่านการเลือกสรร

๓. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดหน่วยงานในสังกัด  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ) ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างในวันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ ส่วนบริหารงานทั่วไป เลขที่ ๓๗๙/๖๕ ก. ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๘๒๒๐๘๔-๕ ต่อ ๑๐๕ และให้เริ่มปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติ  
ที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่าน  
การเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ หรือหากได้รับการจ้างแล้ว  
ต่อมากรมสรรพากรตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายสถิตพงษ์ จันทร์พลพันธ์ )

สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
(สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ)  
ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร  
(แบบท้ายประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวอุษา งอกनावัง	
๒	๐๐๒	นายอนุชา คุ่มกุดขมิ้น	